

# TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NÚA NGAM VUI ĐÓN TRUNG THU

## NĂM HỌC: 2023 - 2024



Nhắc đến mùa thu là nhắc đến ngày tựu trường, là những lá vàng bay, là những đêm trăng lung linh huyền ảo càng không thể quên được ngày Tết trung thu bởi ngày đó các em nhỏ tha hồ được trông trăng phá cỗ và rước đèn ông sao. Hòa chung với niềm háo hức đó hôm nay ngày 28/9/2023 (tức ngày 14/8 Âm lịch), trường Tiểu học xã Núa Ngam tung bùng tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em học sinh.

Mở đầu chương trình các em đã được thưởng thức một tiết mục kịch vô cùng vui nhộn với sự xuất hiện của chú Cuội vui tính, anh Bờm hóm hỉnh và chị Hằng Nga vô cùng duyên dáng. Tiết mục đã nhận được rất nhiều tiếng cười và những tràng pháo tay rất nồng nhiệt của khán giả. Bên cạnh đó, các em cũng hăng hái xung phong trả lời các câu hỏi của chị Hằng Nga, chú Cuội và anh Bờm.



Trong buổi tổ chức các em đã được hòa mình vào những điệu nhảy vô cùng đặc sắc của các bạn nhỏ trong đội văn nghệ của nhà trường biểu diễn. Cùng với đó là những động tác múa lân vô cùng chuyên nghiệp. Từng nhịp trống rộn vang cùng với sự đáng yêu, ngộ nghĩnh, vui nhộn của ông địa càng làm tăng thêm không khí náo nhiệt, tung bừng của Đêm hội trăng rằm.



Trung thu thì không thể thiếu được mâm ngũ quả vì thế trong buổi tổ chức Đêm hội trăng rằm, nhà trường đã tổ chức thi bày mâm ngũ quả giữa các lớp với nhau. Dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo vô cùng độc đáo của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng với các em học sinh các lớp đã có những mâm ngũ quả vô cùng đẹp mắt và đầy ý nghĩa.



Mâm ngũ quả của lớp 4A2



Mâm ngũ quả của lớp 2A2



Mâm ngũ quả của lớp 1A1

Kết quả cuộc thi như sau: Giải nhất thuộc về lớp 1A1, giải nhì thuộc về các lớp 1A2, 4A1, giải ba thuộc về các lớp 4A2, 2A2, 5A2, giải khuyến khích thuộc về các lớp 2A1, 3A1, 3A2, 5A1, 5A3.



Trung thu năm 2023 đã khép lại với những nụ cười hạnh phúc, với niềm vui và bao niềm háo hức của các em học sinh, điều này sẽ là động lực để giúp các em ngày càng chăm ngoan, học giỏi hơn trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước góp phần xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh hơn nữa.

Nhóm tác giả khối 2: Trường tiểu học xã Núa Ngam